

BÁO CÁO

Về công tác nội chính, phòng chống tham nhũng năm 2019

Sở Xây dựng là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; thực hiện chức năng tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước các lĩnh vực về hoạt động xây dựng; trong năm, được sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các cấp ủy Đảng, chính quyền và đoàn thể và sự nỗ lực của từng công chức và người lao động đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; đồng thời thực hiện tốt công tác nội chính, phòng chống tham nhũng theo kế hoạch đầu năm 2019 đã đề ra.

I. SỰ LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO ĐỐI VỚI CÔNG TÁC NỘI CHÍNH, PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG.

1. Việc phổ biến, quán triệt, triển khai các văn bản của cấp trên; ban hành các văn bản thuộc thẩm quyền để lãnh đạo chỉ đạo công tác nội chính và phòng chống tham nhũng

Sở Xây dựng thường xuyên tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, như các kế hoạch của Tỉnh ủy, Đảng ủy KCCQ tỉnh, Đảng ủy Sở Xây dựng về thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; về thực hiện Kết luận số 10-KL/TW ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí... Việc thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 41/KH-UBND của UBND tỉnh, Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 29/11/2017 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện công tác PCTN đến năm 2020.

Đã ban hành Quyết định số 29/QĐ-SXD ngày 26/02/2019 của Giám đốc Sở Xây dựng về việc ban hành Kế hoạch công tác phòng chống tham nhũng năm 2019.

Chỉ đạo thực hiện Văn bản số 3719/UBND-NC ngày 01/7/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, về việc tăng cường thực hiện các biện pháp phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động công vụ.

2. Công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy đảng đối với công tác nội chính và phòng chống tham nhũng

Trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ được giao, Đảng ủy Sở luôn chỉ đạo Sở Xây dựng triển khai kịp thời các chủ trương, Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, như các kế hoạch của Tỉnh ủy, Đảng ủy KCCQ tỉnh; quan tâm đến công tác nội chính, phòng chống tham nhũng; luôn bám sát các Văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các cơ quan cấp trên, kịp thời chỉ đạo triển khai thực hiện.

II. KẾT QUẢ CÔNG TÁC NỘI CHÍNH, PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG

1. Kết quả công tác nội chính

1.1 Kết quả thực hiện các nhiệm vụ nội chính

- Thực hiện kiện toàn bộ máy các Phòng chuyên môn và đơn vị trực thuộc Sở. Theo đó, giảm 01 phòng, còn 04 phòng; giảm 02 quản lý cấp phòng do hợp nhất; Đội Thanh tra xây dựng từ 05 Đội giám còn 03 Đội.

- Kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động của 02 Trung tâm: Trung tâm Quy hoạch- kiểm định xây dựng cổ phần hóa theo đúng Kế hoạch của UBND tỉnh; Trung tâm Phát triển nhà- tư vấn xây dựng kiện toàn thành lập đơn vị sự nghiệp tự chủ về chi thường xuyên và chi đầu tư, hiện đang hoàn chỉnh Đề án để trình UBND tỉnh.

- Thực hiện tinh giản biên chế theo các Quyết định của UBND tỉnh, đến nay biên chế công chức đã tinh giản là 05 người, viên chức tinh giản 01 người, đảm bảo chỉ tiêu theo quy định đến đầu năm 2020.

- Biệt phái một Công chức đến nhận công tác tại Trung tâm phát triển nhà - tư vấn xây dựng và giữ chức vụ Phó Giám đốc phụ trách, theo Quyết định số 233/QĐ-SXD ngày 19/8/2019 của Giám đốc Sở Xây dựng.

1.2 Kết quả công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.

- Thực hiện thanh tra hành chính đối với phòng Hạ tầng kỹ thuật thuộc Sở Xây dựng.

- Thực hiện thanh tra Chuyên ngành theo kế hoạch năm 2019 tại UBND huyện Tuy Phước.

- Kiểm tra việc tuân thủ pháp luật các dự án bất động sản; việc kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch bất động sản; tình hình quản lý, sử dụng các chung cư nhà ở xã hội; công tác quản lý chất lượng các công trình nhà xưởng, nhà công nghiệp có sử dụng kết cấu tường bao che, tường ngăn kích thước lớn; việc thực hiện đầu tư và khắc phục những tồn tại tại 02 dự án Đường Điện Biên Phủ nối dài và Dự án cải tạo, nâng cấp hệ thống tiêu thoát nước hồ Phú Hòa; chứng nhận hợp quy tại các đơn vị sản xuất gạch nung, không nung trên địa bàn tỉnh.

- Kiểm tra trật tự xây dựng: Đã tổ chức 1.405 lượt kiểm tra với 985 trường hợp (689 công trình nhà ở riêng lẻ và 296 công trình khác), phát hiện 69 trường hợp vi phạm. Trong đó: Xây dựng không phép 13 trường hợp, xây dựng sai phép 49 trường hợp, vi phạm khác 07 trường hợp. Đã ban hành 05 Quyết định xử phạt hành chính vi

phạm về trật tự xây dựng với số tiền là 185.000.000 đồng, đến nay các đối tượng đã thực hiện nộp phạt đạt 100%, không để tồn tại. Các vụ vi phạm còn lại chuyển địa phương xử lý theo thẩm quyền, tiếp tục theo dõi việc xử lý ở địa phương.

- Thường xuyên duy trì tiếp công dân tại Sở và tham dự đầy đủ các buổi tiếp dân của UBND tỉnh.

- Đã báo cáo kết quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2019.

- Duy trì tiếp dân tại Sở và tham dự đầy đủ các buổi tiếp dân của UBND tỉnh. Trong kỳ, đã tiếp 19 lượt công dân đến, gửi đơn kiến nghị, phản ánh.

- Tiếp nhận 74 đơn kiến nghị của công dân, trong đó 54 đơn đủ điều kiện xử lý, đã giải quyết 51/54 đơn, 03 đơn đang xử lý đạt 94.44%.

2. Kết quả công tác phòng, chống tham nhũng.

2.1 Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về phòng, chống tham nhũng

Thường xuyên tuyên truyền, phổ biến, quán triệt pháp luật về phòng, chống tham nhũng thông qua các cuộc họp sinh hoạt chi bộ, họp giao ban lãnh đạo các phòng chuyên môn nghiệp vụ, các đơn vị trực thuộc Sở .

Ngoài ra, trong năm, đã tổ chức Hội nghị phổ biến pháp luật về PCTN gồm các văn bản sau:

Tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh công tác phổ biến, tuyên truyền, giáo dục các chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng cho công chức, viên chức và người lao động thuộc đơn vị mình; gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 03/01/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác kê khai tài sản và kiểm soát tài sản thu nhập; Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; Luật Phòng chống tham nhũng, Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến 2020 của Chính phủ; các chương trình, kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác phòng, chống tham nhũng; đồng thời công khai kịp thời, đầy đủ các văn bản quy phạm pháp luật, chương trình, kế hoạch, văn bản chỉ đạo điều hành cấp trên và của ngành có liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng trên trang thông tin điện tử của Sở.

Hình thức tổ chức: Tổ chức hội nghị phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến ngành Xây dựng và lồng ghép phổ biến các văn bản của Đảng và nhà nước về PCTN, LP; việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản. Số lượng đảng viên, công chức, viên chức, nhân viên tham dự là 150 người.

2.2. Kết quả thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng:

2.2.1 Thực hiện công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, đơn vị.

+ Công khai quy trình, thủ tục trong giải quyết công việc của tổ chức và công dân theo Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001-2008: Quy trình tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo cơ chế “1 cửa”; Quy trình giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo; Quy trình thẩm định nhiệm vụ thiết kế và dự toán chi phí quy hoạch chung và quy hoạch chi tiết đô thị; Quy trình cấp giấy phép xây dựng... ; công khai

thành phần từng loại hồ sơ mà khách hàng phải nộp và thời hạn giải quyết cụ thể từng loại hồ sơ. Các văn bản và nội dung công khai được niêm yết tại Trụ sở Văn phòng Sở.

Hiện nay, đã xây dựng và công bố HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 đảm bảo đúng tiến độ theo Kế hoạch được UBND tỉnh phê duyệt

+ Việc công khai thủ tục hành chính:

Niêm yết công khai đầy đủ các TTHC tại trụ sở và trên trang thông tin điện tử cơ quan, tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh cho công dân, tổ chức biết giám sát và thực hiện hồ sơ liên quan.

Thực hiện công khai địa chỉ tiếp nhận xử lý, phản ánh về TTHC của UBND tỉnh và Sở Xây dựng tại cơ quan để xử lý phản ánh, kiến nghị của tổ chức, doanh nghiệp và công dân liên quan đến những tồn tại, hạn chế TTHC, nhằm khắc phục trong quá trình giải quyết TTHC của cơ quan.

Thực hiện cơ chế một cửa: Cử 01 công chức có đủ điều kiện, tiêu chuẩn thực hiện tiếp nhận, trả kết quả TTHC đến làm việc tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh. Đồng thời, tổ chức áp dụng tốt Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 vào giải quyết hồ sơ theo cơ chế “một cửa”. Trong kỳ, đã tiếp nhận 1.911 hồ sơ (1.659 hồ sơ nộp trực tiếp, 01 hồ sơ qua dịch vụ BCCI, 246 hồ sơ trực tuyến mức độ 3, 05 hồ sơ trực tuyến mức độ 4). Đã tập trung giải quyết đúng hạn và trước hạn 1.818/1.818 hồ sơ, đạt tỷ lệ 100%, trong đó giải quyết trước hạn 1.756 hồ sơ (đạt 96,59%), đúng hạn 62 hồ sơ (đạt 3,41%).

+ Công tác thu, chi ngân sách

Công khai báo cáo kết quả thu - chi tài chính, việc quản lý, sử dụng tài sản công năm 2018 trong Hội nghị CBCC tháng 02/2019 và niêm yết tại Văn phòng Sở để CBCC theo dõi, giám sát.

2.2.2 Việc xây dựng, ban hành và thực hiện các quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn:

Thực hiện Quy chế chi tiêu nội bộ và quản lý sử dụng tài sản năm 2018 Khối Văn phòng Sở theo quyết định số 34/QĐ-SXD ngày 26/02/2018 của Giám đốc Sở. Tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung ban hành quy chế chi tiêu nội bộ năm 2019; Hai đơn vị trực thuộc cũng đã sửa đổi, bổ sung, ban hành quy chế chi tiêu nội bộ và triển khai thực hiện.

2.2.3 Việc xây dựng, thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, các quy tắc đạo đức nghề nghiệp:

+ Duy trì thực hiện tốt Quyết định 129/2007/QĐ-TTg, ngày 02/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ về Quy chế văn hóa công sở tại các cơ quan hành chính Nhà nước; Chỉ thị 05/2008/CT-TTg, ngày 31/01/2008 của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao hiệu quả thời gian làm việc của CBCC và Quy tắc ứng xử của CBCC, VC cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở.

+ Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 26/2006/CT-TTg ngày 01/8/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc nghiêm cấm dùng công quỹ làm quà biếu và chiêu đãi sai quy định.

+ Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày

05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ “Về tăng cường kỷ luật kỷ cương trong cơ quan hành chính các cấp”

Trong kỳ không có CBCC vi phạm về quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp.

2.2.4 Việc chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức:

Đã xây dựng kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức của Sở xây dựng năm 2019. Trong kỳ đã thực hiện chuyển đổi vị trí công tác từ phòng, bộ phận này sang phòng, bộ phận khác 01 công chức; chuyển đổi trong phạm vi phòng, bộ phận 07 công chức.

2.2.5 Việc tăng cường áp dụng khoa học, công nghệ trong quản lý, điều hành hoạt động của cơ quan, tổ chức đơn vị:

Tăng cường ứng dụng CNTT trong các hoạt động của cơ quan; Sử dụng hiệu quả phần mềm “Văn phòng điện tử” IDESK (phiên bản 5.0) trong công tác quản lý của Sở cũng như các hoạt động tác nghiệp. Thực hiện bút phê của lãnh đạo trên văn bản điện tử; 100% công chức, nhân viên sử dụng thư điện tử trong trao đổi công việc.

Triển khai sử dụng văn bản điện tử được ký số hóa. Ứng dụng phần mềm theo dõi chỉ đạo do UBND tỉnh

Vận hành giải quyết TTHC trực tuyến, thông qua Cổng hành chính công của UBND tỉnh.

Duy trì phương thức trả lương qua thẻ ATM cho 67/67 CBCC.

2.2.6. Việc thực hiện các quy định về minh bạch tài sản và thu nhập:

Sở Xây dựng đã triển khai thực hiện và hoàn thành việc kê khai tài sản, thu nhập năm 2018 của cán bộ, công chức Khối Văn phòng Sở và hai đơn vị trực thuộc là Trung tâm Quy hoạch và Kiểm định xây dựng và Trung tâm Phát triển nhà và Tư vấn xây dựng.

Đã triển khai việc thực hiện kê khai tài sản, thu nhập đến toàn bộ cán bộ, công chức của Sở và hai đơn vị trực thuộc là Trung tâm Quy hoạch và Kiểm định xây dựng và Trung tâm Phát triển nhà và Tư vấn xây dựng.

- Tổng số người phải kê khai tài sản, thu nhập trong năm là 70 người - Số người đã kê khai tài sản, thu nhập trong năm là 70 người; tỷ lệ 100% số người kê khai;

- Số lượng bản kê khai tài sản, thu nhập lưu tại cơ quan, đơn vị: 70 bản.

Đã tổ chức thực hiện việc công khai bản kê khai tài sản.

Sở Xây dựng đã tổ chức công bố tại cuộc họp các bản kê khai tài sản, thu nhập trong năm 2018 của cán bộ, công chức Sở thuộc diện phải kê khai theo quy định là 54 người. Đồng thời, cũng đã chỉ đạo Trung tâm Quy hoạch và Kiểm định xây dựng kê khai 10 người và Trung tâm Phát triển nhà và Tư vấn xây dựng thực hiện công khai theo quy định 06 người.

2.3 Xử lý trách nhiệm của người đứng khi để xảy ra hành vi tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách: Không có.

3. Kết quả phát hiện, xử lý tham nhũng

- Kết quả phát hiện, xử lý tham nhũng qua hoạt động tự kiểm tra nội bộ của đơn vị: Không có.

- Kết quả công tác thanh tra và việc phát hiện, xử lý các vụ việc tham nhũng qua hoạt động thanh tra: Không có.

- Kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo và việc phát hiện, xử lý tham nhũng qua giải quyết khiếu nại, tố cáo: Không có.

- Kết quả điều tra, truy tố, xét xử các vụ tham nhũng trong phạm vi theo dõi, quản lý của đơn vị: Không có

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

Công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí đã được Đảng ủy, Lãnh đạo Sở đặc biệt quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và đã triển khai quán triệt, tuyên truyền phổ biến thường xuyên đến CBCC cơ quan. Qua đó, đã nâng cao nhận thức và tinh thần trách nhiệm đến cán bộ, đảng viên CCVC, vì vậy, trong thời gian qua cơ quan không có phản ánh của dư luận, không phát hiện trường hợp nào vi phạm tham nhũng trong cơ quan.

IV. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2020

1. Sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức đảng đối với công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng

Tiếp tục tuyên truyền phổ biến quán triệt các quy định của Đảng, các Nghị quyết, Chỉ thị về phòng, chống tham nhũng, Luật phòng chống tham nhũng năm 2018.

Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 41/KH-UBND của UBND tỉnh, Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 29/11/2017 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện công tác PCTN đến năm 2020.

2. Việc thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng

- Công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, đơn vị:

Tiếp tục thực hiện Công khai quy trình, thủ tục trong giải quyết công việc của tổ chức và công dân theo Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001-2008 trên trang thông tin điện tử của Sở: Quy trình tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo cơ chế “1 cửa”; Quy trình giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo; Quy trình thẩm định nhiệm vụ thiết kế và dự toán chi phí quy hoạch chung và quy hoạch chi tiết đô thị; Quy trình cấp giấy phép xây dựng... ; công khai thành phần từng loại hồ sơ mà khách hàng phải nộp và thời hạn giải quyết cụ thể từng loại hồ sơ. Các văn bản và nội dung công khai được niêm yết tại Trụ sở Văn phòng sở.

Tăng cường ứng dụng CNTT trong các hoạt động của cơ quan; Sử dụng hiệu quả phần mềm “Văn phòng điện tử” IDESK (phiên bản 5.0). Thực hiện bút phê của lãnh đạo trên văn bản điện tử; 100% công chức, nhân viên sử dụng thư điện tử trong trao đổi công việc.

Thực hiện giải quyết các TTHC trực tuyến công mức độ 3 lên cổng hành chính công của UBND tỉnh.

+ Công khai thủ tục hành chính:

Ban hành và triển khai theo Kế hoạch cải cách hành chính; kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2020.

Tiếp tục kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy các phòng thuộc Sở theo Quyết định số 01/2017/QĐ-UBND ngày 09/01/2017 của UBND tỉnh.

+ Công tác thu, chi ngân sách

Công khai báo cáo kết quả thu - chi tài chính, việc quản lý, sử dụng tài sản công năm 2019 trong Hội nghị CBCC và dán tại bảng tin cơ quan.

- *Việc xây dựng, thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, các quy tắc đạo đức nghề nghiệp:*

+ Duy trì thực hiện tốt Quyết định 129/2007/QĐ-TTg, ngày 02/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ về Quy chế văn hóa công sở tại các cơ quan hành chính Nhà nước; Chỉ thị 05/2008/CT-TTg, ngày 31/01/2008 của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao hiệu quả thời gian làm việc của CBCC và Quy tắc ứng xử của CBCC, VC cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở.

- *Việc chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức:*

Rà soát, xây dựng kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức của Sở xây dựng năm 2020, đảm bảo theo đề án việc làm.

- *Việc thực hiện các quy định về minh bạch tài sản và thu nhập:*

+ Thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập năm 2019 của cán bộ, công chức;

+ Tổ chức công khai theo hình thức công bố tại cuộc họp các bản kê khai tài sản năm 2019 theo đúng quy định.

- Ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ và quản lý sử dụng tài sản năm 2020

- Xây dựng, rà soát văn bản quy phạm pháp luật theo quy định.

- Tiếp tục duy trì phương thức trả lương qua thẻ ATM cho CBCC.

V. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT

Đề nghị Ban chỉ đạo PCTN tỉnh tổ chức lớp bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ thanh tra, kiểm tra về phòng, chống tham nhũng .

Sở Xây dựng kính báo cáo./.

Nơi nhận:

- Ban Nội chính tỉnh ủy;
- Lãnh đạo Sở;
- Lưu: VT, TTra.

GIÁM ĐỐC

Trần Viết Bảo

